

**BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3927/CAT-ANND-TM

Hưng Yên, ngày 30 tháng 10 năm 2023

V/v đề nghị đăng tải văn bản
trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Thời gian qua, thế giới đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ được sử dụng nhờ các ứng dụng đa năng của chúng và những thiết bị này đang dần phát triển để trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, những thiết bị này cũng có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ việc ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh hàng không; đặc biệt tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ được các thế lực thù địch, phản động, khủng bố sử dụng làm công cụ để thực hiện các hành vi khủng bố, phá hoại sẽ gây hậu quả khó lường. Tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, đến nay chưa phát hiện các trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái với mục đích phá hoại, khủng bố ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; tuy nhiên, thời gian gần đây có rất nhiều người sử dụng thiết bị bay kết hợp với chụp hình và quay phim từ trên không; bên cạnh đó, việc mua bán, sở hữu thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ rất dễ dàng, có thể dễ dàng sở hữu trên thị trường cũng như các nền tảng bán hàng trên mạng như Shopee, Lazada, Facebook... Ngoài ra, việc tự ý sử dụng thiết bị này nếu không được kiểm soát rất dễ gây nguy hiểm đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Để chủ động trong công tác quản lý và phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động liên quan tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Công an tỉnh trân trọng đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải “Thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm các quy định khi sử dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh” (Gửi kèm).

Công an tỉnh trân trọng đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Giám đốc Công an tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: CAT(VT, ANND).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Thượng tá Nguyễn Trường Lâm

MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CẦN CHẤP HÀNH NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, thế giới đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ được sử dụng nhờ các ứng dụng đa năng của chúng và những thiết bị này đang dần phát triển để trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, những thiết bị này cũng có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ việc ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh hàng không; đặc biệt tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ được các thế lực thù địch, phản động, khủng bố sử dụng làm công cụ để thực hiện các hành vi khủng bố, phá hoại sẽ gây hậu quả khó lường, điển hình gần đây nhất Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công Điện Kremlin và cầu Crimea trong cuộc chiến quân sự với Nga.

Tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, đến nay chưa phát hiện các trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái với mục đích phá hoại, khủng bố ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; tuy nhiên, thời gian gần đây có rất nhiều người sử dụng thiết bị bay kết hợp với chụp hình và quay phim từ trên không; bên cạnh đó, việc mua bán, sở hữu thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ rất dễ dàng, có thể dễ dàng sở hữu trên thị trường cũng như các nền tảng bán hàng trên mạng như Shopee, Lazada, Facebook... Ngoài ra, việc tự ý sử dụng thiết bị này nếu không được kiểm soát rất dễ gây nguy hiểm đến an ninh, trật tự tại địa phương. Do vậy, thời gian tới, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh (*đơn vị giúp việc chuyên trách của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh*) đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn khi sử dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ phải thực hiện thủ tục xin cấp phép bay theo quy định (*căn cứ Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ*); đồng thời nghiêm cấm các hành vi:

1. Tổ chức hoạt động bay khi chưa có phép bay.
2. Tổ chức hoạt động bay không đúng khu vực quy định, giới hạn cho phép; vi phạm các quy định về quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia (*cần truy cập đường dẫn <https://cambay.mod.gov.vn> để tra cứu thông tin khu vực cấm bay, hạn chế bay*).
3. Mang, chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay.
4. Phóng, bắn, thả từ trên không các chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại.

5. Lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép.

6. Treo cờ, biểu ngữ, rải truyền đơn tuyên truyền ngoài quy định cấp phép bay.

7. Không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay.

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh (*đơn vị giúp việc chuyên trách của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh*) đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
